



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ต้อง้องการบริหารส่วนตำบลนาอุดม ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอเนินกุ่มคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นไปตามแผนที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายจันทน์ พลหาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอเนินกมลคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๑. ปฏิบัติตติยานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ด้านหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบบุคลากร อบต.นาอุดม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ดำเนินการ <input type="checkbox"/></p> <p>ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ ประหยัดงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.นาอุดม ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยจัดกิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการ <input type="checkbox"/></p> <p>ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/></p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	๑.๑.๓) การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
	๑.๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ณ วัดหนองเสือ ๒. ร่วมกิจกรรมงานวันรำลึก “สถิตวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑” ๓. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันบิรมหาราชา ๔. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๕. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๖. จัดกิจกรรมเสวนา ณ สโมสรฯ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ๗. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญในเทศกาลต่าง ๆ. <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลถูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการ</p>
<p><b>๒. รวมพลังแผ่นดิน</b>  <b>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b>                  ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลถูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ , การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทำทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการ</p>
<p>๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ( ช่องทาง</p> <p>๑. ทางโทรศัพท์ ๐-๕๒๖๖-๒๕๘๗</p> <p>๒. ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.nud.go.th">http://:www.nud.go.th</a></p> <p>(Webboard) กระดานสนทนา</p> <p>m. facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม/ Line : องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม</p> <p>๔. สายด่วนผู้บริหาร /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เบอร์โทร ๐๖๕-๑๖๒๕๘๖</p> <p>๕. ตู้รับข้อคิดเห็นประจำหมู่บ้าน</p> <p>๖. ตู้รับข้อคิดเห็นประจำ อบต.นาอุดม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการ</p>





ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๕.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๕.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๕.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๕.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๕.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.นาอุดม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน</li> <li>-แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย</li> <li>-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> <p>อปต.นาอุดม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>